

LÁ THƯ MÙA XUÂN

Thưa quý **Ái-hữu và Thân-hữu;**

Cùng với Lá thư số 82 này, **Xuân Giáp-Thân** đã đến bên thêm.

Ban phụ-trách Lá thư vùng Hoa-Thịnh-Đôn xin thân ái cầu chúc quý Ái-hữu và Thân-hữu khắp mọi nơi, một **Năm Mới** có nhiều niềm vui, sức khoẻ dồi dào, gia-đình hạnh-phúc.

Vui Xuân, chúng ta cũng dành **phút tưởng-niệm** đến các Ái-hữu vừa ra đi về cõi vĩnh hằng trong năm qua, đặc biệt là hai vị giáo-sư mà thời-gian giảng-huấn tại trường Công-Chánh đã trải dài qua mấy chục năm, với lòng kính mến, quý trọng của các môn-sinh, đó là **cụ Kỹ-sư Lê-sĩ-Ngọc và cụ Kỹ-sư Tạ-Huyền**. Nhị vị Giáo-sư không bỏ sót một dịp sinh-hoạt nào để hàn-huyên và cố-vấn việc **“giữ cho còn có nhau”** trong đại-gia-đình Công-Chánh Việt-Nam ở hải-ngoại.

Lá Thư là tiếng chim gọi đàn, 28 năm qua đã mời gọi Ái-Hữu tán mát khắp năm châu tìm về với nhau, thắt chặt tình thân, kết hợp hoài niệm, giữa những đồng nghiệp nơi tha hương. Như loài di điểu, bay từ miền Tây qua miền Đông theo ước hẹn ở kỳ Đại-hội Công-Chánh 1998, rồi sau Xuân Thu nhị kỳ năm 2004, phát hành số 82 và 83, Lá-Thư lại bay đi miền khác để được tiếp tục ưu-ái cứu mang, đem tin-tức, hình ảnh sinh-hoạt, cùng tâm tình đến quý Ái-hữu và Thân-hữu khắp mọi miền.

Ban phụ-trách Lá thư cũng phần-khởi và khích-lệ với cảm nghĩ của Đại-lão Ái-hữu Nguyễn-mạnh-Hoàn về ảnh-hưởng tâm lý của Lá Thư đến với cụ. **“...nay ở tuổi về hưu, những LTAHCC đã đem lại niềm vui hồi sinh, tim và huyết mạch của mình được nhịp lại với những kỷ niệm hồi thanh-xuân...trên các nẻo đường đất nước Việt-nam yêu dấu...Minh có thể ngồi hàng giờ dò tên trong danh-sách Ái-hữu và Thân-hữu, như lật quyển Dictionaire Larousse hồi nhỏ, để hình dung những khuôn mặt, không gian và thời gian. Ôi! thật tuyệt vời !...”** Do đó, tuy hiện nay đã có 10 mạng lưới internet của các khóa Công-Chánh, Lá Thư vẫn là mối giây liên-lạc rất thiết-yếu, rất hữu ích.

Trong số này, ngoài phần Thư-tín, sinh-hoạt AHCC bốn phương, các chuyện về cầu đường, kiên ốc, điện nước và kỹ-thuật cao (high-tech); còn có phần xã-luận là nơi “trăm hoa đua nở” với đề tài đa dạng như luận tướng số, lý nhân quả, luật âm dương, đạo đất trời, chuyện du-lịch đó đây, hay phương thức bảo-khiên cơ thể v..v....

Ban phụ-trách xin chân-thành cảm-ơn các Ái-hữu và Thân-hữu khắp nơi đã sốt-sắng gởi bài vở, và yểm trợ tài-chánh, cũng như gởi điện thư, điện thoại góp ý-kiến xây dựng trong việc hình thành Lá Thư đúng dịp Xuân về.

Với tinh thần tích-cực và cộng tác nhiệt thành trên của quý vị, với nét độc đáo của Lá Thư là Ban phụ-trách lưu-động đi các miền để tăng thêm sinh khí, Lá Thư chắc chắn sẽ tồn tại dài lâu.

Ban phụ-trách Lá Thư xin thân-ái chúc Quý Ái-hữu và Thân-hữu một mùa XUÂN NHƯ Ý./.